

Số: /SYT-NV

Bình Phước, ngày tháng 12 năm 2022

V/v báo cáo giải trình, chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh theo Công văn số 3706/UBND-TH

Kính gửi: Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3706/UBND-TH ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh cụ thể như sau:

Nội dung: Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, ảnh hưởng đến độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết thực trạng tình hình cung ứng thuốc và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay như thế nào? Trách nhiệm của ngành và giải pháp tham mưu cho tỉnh để đảm bảo thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của tỉnh trong thời gian tới?

Trả lời:

1. Thực trạng tình hình cung ứng thuốc hóa chất, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh:

Tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh, kể cả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyên nhân:

a) Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế do vướng các quy định trong mua sắm. Ví dụ như: hằng năm, Sở Y tế đấu thầu tập trung thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế, theo quy định năm 2022 tất cả các gói thầu mua sắm tập trung phải đấu thầu qua mạng nhưng chưa có hướng dẫn đấu thầu qua mạng đến tháng 9/2022 mới có hướng dẫn nên Sở Y tế không đấu thầu tập trung được.

Trước tình hình trên, Sở Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn cho các cơ sở y tế chủ động mua sắm theo thẩm quyền nhưng các cơ sở y tế do thiếu nhân lực về công tác đấu thầu bên cạnh đó một số cơ sở y tế có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra, nên không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm dẫn đến việc không đáp ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho người bệnh.

Thêm vào đó, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nguồn nguyên liệu sản xuất, hàng hóa khan hiếm, giá cả hàng hóa nhiều biến động, vì vậy, việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế càng trở nên khó khăn hơn; một số doanh nghiệp, nhà cung cấp cũng e ngại trong việc cung ứng hàng hóa cho các cơ sở y tế công do liên quan đến giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu, thủ tục thanh toán phức tạp, khó khăn; tình trạng hết hạn số đăng ký của một số loại thuốc; chậm có kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia, đàm phán giá một số thuốc mua sắm tập trung quốc gia cũng là

một trong những nguyên nhân của việc thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế trong thời gian qua.

2. Giải pháp tham mưu thực hiện:

Hiện nay, Sở Y tế đang phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BHXH tỉnh đang hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tập trung cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2024. Sở Y tế cũng đã tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương bệnh viện đa khoa tỉnh mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế khoảng 30 tỷ đồng và Sở Y tế cũng đã giải quyết cho Bệnh viện đa khoa tỉnh theo thẩm quyền khoảng 22 tỷ đồng. Dự kiến các gói thầu này trong quý I/2023 có kết quả thầu sẽ giải quyết cơ bản được tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế trong thời gian tới.

Tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện nội dung theo chỉ đạo Chính phủ tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 cụ thể như sau:

- Trong khi chưa có kết quả đấu thầu tập trung, thủ trưởng các cơ sở y tế công lập trên địa bàn phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

- Đề nghị lãnh đạo chính quyền các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Giao cho thủ trưởng các cơ sở y tế công lập phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hoá chất và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống bệnh dịch cho nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo giải trình, tham mưu của Sở Y tế xin gửi đến Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó giám đốc Sở Y tế;
- Các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC